



ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยรับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม	ชื่อตำแหน่งในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑๐๐๑	๒๐๐๐๓	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นางสาวอารีรัตน์ เย็นสัย
๑๐๐๒	๒๐๐๐๑	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นางสาวสุธิดา อาวุธ
๑๐๐๓	๒๐๐๐๒	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นางสาวสุกัลยา วุฒิพงษ์

๒. วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง	วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ - เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐานการสมัคร ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล - เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๒๑๕ ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะประกาศชั้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ทาง <http://spm.thaigov.go.th> และติดประกาศที่บอร์ด หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๒ อาคาร ๒๖ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนิชา ทิรัญบุรณะ จุฑธรรม)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง


(นายณฤชวี วรพจน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔